

Số /PGDDĐT-GDMN
V/v Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW
của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Điện Biên Phủ, ngày tháng năm 2021

KẾ HOẠCH
Thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
xây dựng gia đình trong tình hình mới

Thực hiện Kế hoạch số 1849/KH-UBND ngày 24/9/2021 của UBND thành phố Điện Biên Phủ về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW ngày 24/6/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới với các nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động về vị trí, vai trò của gia đình và công tác xây dựng gia đình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác xây dựng gia đình, trong đó chú trọng nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công tác gia đình; phát huy vai trò của gia đình trong nuôi dưỡng, định hướng giá trị, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

Đẩy mạnh công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới, xác định rõ hoạt động công tác gia đình là trọng tâm của các chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, hướng đến xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ các cấp. Tạo nền tảng để xây dựng xã hội hạnh phúc và động lực cho sự phát triển bền vững của thành phố, của tỉnh và đất nước.

2. Yêu cầu

Tổ chức triển khai Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới phải sâu rộng, có hiệu quả và tiết kiệm với hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với yêu cầu thực tiễn; lồng ghép công tác xây dựng gia đình với phong trào xây dựng cơ quan văn hóa, trường học văn hóa. Các hoạt động triển khai thực hiện công tác gia đình phải đảm bảo phù hợp với tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động. Đồng thời tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng tới các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao

nhận thức về vị trí, vai trò của gia đình và công tác xây dựng gia đình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đưa việc triển khai công tác gia đình là nội dung quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục hằng năm.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả: Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/2/2005 của BCH Trung ương về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình; Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Triển khai Chỉ thị số 06-CT/TW gắn với nội dung tại Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

3. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu, nề nếp, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu nhau. Đề cao vai trò của gia đình trong nuôi dưỡng, định hướng giá trị, giáo dục thế hệ trẻ. Kiên quyết đấu tranh chống lối sống thực dụng, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác gia đình. Xây dựng Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2021-2030; Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và các chương trình hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc trên địa bàn thành phố. Nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ gia đình tiếp cận các nguồn lực xã hội, trợ giúp pháp lý, tư vấn hỗ trợ hôn nhân và gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình; hỗ trợ gia đình tiếp cận tín dụng xã hội, tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm... Tổ chức sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề gia đình.

Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác gia đình lồng ghép với Kế hoạch hoạt động năm học của đơn vị; tuyên truyền những nội dung, kiến thức về phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường, tuyên truyền bình đẳng giới, bảo vệ chăm sóc trẻ em cho học sinh tích hợp vào các môn học, các hoạt động giáo dục phù hợp với thực tiễn của đơn vị thiết thực của nhà trường.

Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3; Ngày gia đình Việt Nam 28/6; Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình; Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em 25/11 tại các đơn vị trường học.

4. Đẩy mạnh và đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình; phòng chống bạo lực gia đình; bình đẳng giới; công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; các chuẩn mực, giá trị văn hóa gia đình; kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình; các rủi ro đối với gia đình, giúp người dân chủ động phòng ngừa các ảnh hưởng tiêu cực đến gia đình, giúp các gia đình có kiến thức và kỹ năng sống, chủ động phòng chống sự xâm nhập của các tệ nạn xã hội vào gia đình; biết chăm sóc, giáo dục trẻ em và chăm sóc người cao tuổi trong gia đình;

biết kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, quê hương. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, con người Việt Nam giàu lòng nhân ái, khoan dung, chân thành, trọng đạo lý, cần cù, chăm chỉ, tiết kiệm, sáng tạo.

Tổ chức tuyên truyền nội dung của công tác gia đình tới cán bộ, công chức, viên chức và học sinh lồng ghép với các phong trào thi đua tại đơn vị mình

5. Từng bước kiện toàn và bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác gia đình, nhất là cán bộ cấp cơ sở để làm tốt hơn vai trò nòng cốt, tham mưu và thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn.

7. Tiếp tục triển khai thực hiện tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2011-2030. Vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia hoạt động nhóm phòng chống bạo lực gia đình; câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững tại các tổ dân phố, bản. Thực hiện tốt việc thu thập số liệu, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Thời gian thực hiện nội dung Kế hoạch từ tháng 10/2021 và thực hiện thường xuyên vào các năm tiếp theo.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới.

Chỉ đạo các nhà trường việc đẩy mạnh công tác giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với gia đình cho học sinh. Tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong nhà trường.

2. Các đơn vị trường học

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ các nhà trường xây dựng kế hoạch để thực hiện các nhiệm vụ về công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật về gia đình, bạo lực gia đình tới cán bộ, công chức, viên chức. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, đề án, chiến lược về lĩnh vực gia đình.

- Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường về công tác gia đình nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi trong thực hiện trách nhiệm với gia đình; thực hiện lồng ghép công tác gia đình vào các chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị.

- Tăng cường công tác phối hợp, phát huy vai trò của chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong việc tổ chức tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ,

giáo viên, nhân viên và học sinh về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của gia đình trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc đồng thời phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình.

V. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO

Chế độ thông tin báo cáo: Các đơn vị báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác gia đình 6 tháng (trước 10/6), và báo cáo năm (trước 10/11) hàng năm về Phòng Giáo dục và Đào tạo, bản mềm gửi qua gmail:

Cấp MN: dungthanh7884@gmail.com;

Cấp TH: huongtuan.nt68@gmail.com;

Cấp THCS: chidat10@gmail.com.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố./.

Nơi nhận:

- Các trường MN, TH, TH-THCS; THCS

- Lưu: VT, CM.

TRƯỞNG PHÒNG

Lê Thị Hồng